

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๖.๓/ว.๐๑๕๑



ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และจัดตั้งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๔ ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ดำเนินการ ณ จังหวัดแพร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการ ณ จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลาง ดำเนินการ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ ดำเนินการ ณ จังหวัดตรัง

เพื่อให้การเตรียมการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงาน เพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ ในกรณีนี้ จึงขอความร่วมมือท่านได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการเตรียมการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มพัฒนาศักยภาพกองทุน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๖๓

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๘๘๗



กรมการพัฒนาชุมชน : สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

**กำหนดการเตรียมการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
และติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐**

ที่	จังหวัด ที่ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๑	แพร่	๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่	๑. นางสาวสุนิจ พิทักษ์ชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๒. นางสาวปวีณา ปัญญามงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชน
๒	มหาสารคาม	๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม	๑. นางสาวสุนิจ พิทักษ์ชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ๒. นางสาวปวีณา ปัญญามงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชน
๓	พระนครศรีอยุธยา	๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. นางสาวฟารีดี๊ะ ปิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ๒. นางสาวปวีณา ทำสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชน
๔	ตรัง	๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง	๑. นางสาวฟารีดี๊ะ ปิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ๒. นางสาวปวีณา ทำสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชน